

แผนดำเนินงาน
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓



ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม
อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

คำนำ

การจัดทำแผนดำเนินงาน ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยแผนดำเนินงานเป็นเอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมต่างๆ ที่จะดำเนินการจริงในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม และหน่วยงานอื่นๆ ได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต การอนุรักษ์และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณีชาวบ้าน การเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตลอดจนการสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม ภายใต้แนวทางการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของอำเภอและจังหวัด รวมทั้งเป็นเอกสารที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม อีกต่อไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม

หลักการและเหตุผล

แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ขึ้น ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และแผนงาน/โครงการของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อให้การจัดการและการติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม ประกอบด้วยองค์ประกอบ ๒ ส่วน ส่วนที่ ๑ บทนำ และส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญเพื่อให้ทราบโครงการ/กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานต่อไป

สารบัญ

หน้า

คำนำ

หลักการและเหตุผล

สารบัญ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑

- วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน

๑

- ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน

๑

- ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน

๒

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.๐๑)

๓

- บัญชีครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.๐๒/๑)

๕

ส่วนที่ ๑

**บทนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนากองการบริหารส่วนตำบล โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง ๕ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๕) และได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณประจำปี รายจ่ายเพิ่มเติม รายจ่ายเงินสะสม เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนการโครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๕ ปี เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม และกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ มากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการ การติดตามการประมวผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

** วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน

๑. เพื่อให้การดำเนินงานการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
๒. เพื่อให้การติดตามประเมินผลและการตรวจสอบการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใช้มีความสะดวกและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

** ขั้นตอนการจัดการทำแผนดำเนินงานเพิ่มเติม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำแผนดำเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้

๑. รวบรวมแผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงานเพิ่มเติม แจ้งให้สำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้องตามแผนงานที่รับผิดชอบรวบรวมเอกสารให้สำนัก/กอง กำหนดหัวระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนงานและส่งมาสำนักงานปลัด งานวางแผนสถิติและวิชาการ เพื่อจะได้นำเสนอผู้บริหารอนุมัติแผนดำเนินงานที่เพิ่มเติม
๒. แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศใช้งบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ นั้น

